

องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาเป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตกโดยความร่วมมือของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาษาอังกฤษ (English language) เป็นภาษาตระกูลเจอร์แมนิกตะวันตก มีต้นตระกูลมาจากอังกฤษ เป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแรกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 (พ.ศ. 2545: 402 ล้านคน) ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลาง (lingua franca) เนื่องจากอิทธิพลทางทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อผู้คนในหลากหลายอาชีพ ซึ่งบางอาชีพต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษมาช่วยประสานงาน ทำให้งานทุกอย่างนั้นง่าย รวดเร็วและสำเร็จลงไปได้ด้วยดี

<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9>

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี2543 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การธุรกิจ และการอาชีพต่างๆ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เล็งเห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ผู้เรียนยังมีอายุน้อยเพื่อเป็นการพัฒนา สร้างเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษจึงมีส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ ได้รับความสนุกสนาน ความสามัคคีและปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ทางหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาขึ้น

หัวใจหลักสำคัญของการเข้าค่ายภาษาอังกฤษคือการ กระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพ เมื่อเกิดความชอบก็จะทำให้นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมจึงเน้นให้นักเรียนใช้สิ่งที่เรียนมาจากห้องเรียน และเน้นการการสื่อสารกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษที่ต่างไปจากในห้องเรียน และได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกความอดทน

อดกลั้น ความมีน้ำใจ การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และจัดการความรู้ในเรื่องของการเรียนและการจัดกิจกรรมกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

1. งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมมีไม่เพียงพอ ทำให้การจัดกิจกรรมถูกจำกัดไว้ตามงบประมาณที่มี
2. นักเรียนจำนวนมากมีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำและส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตน
3. นักศึกษาและศิษย์เก่าบางคนมีความรู้ความสามารถทางภาษาแต่ยังไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านการสื่อสารและการสอน

จากปัญหาและอุปสรรคที่พบสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนได้ คือ การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและชุมชน